
 
แพทย รพร.ทาบอลาออกทวงจาย P4P 

แพทย รพร.ทาบอ ลาออกประทวง สธ.ปรับวิธีจายคาตอบแทนเปน P4P “หมอเกรยีง” อวย “เฉลมิ” ฮีโร ใชระบบเบี้ยเลี้ยง

เหมาจายจูงใจแพทยใหอยูในชนบท จวก “ประดิษฐ” ไมรูเรื่องการกระจายความขาดแคลน ทาแขวนคอตายแบบ ปธน.

เกาหลีใต ทําประเทศชาติและประชาชนเสียหาย เตรียมชุมนุมใหญอีกครั้งตน เม.ย. 

 

ภาพประกอบจากอินเตอรเนต็ 
 

 

       นพ.เกรียงศกัดิ์ วัชรนุกลูเกียรติ ประธาน ชมรมแพทยชนบท ออกแถลงการณวา นพ.ประดษิฐ สินธวณรงค 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไมรูเรื่องเก่ียวกับการกระจายความขาดแคลนแพทยในชนบท ที่ผานมาแพทยพึง

พอใจทีจ่ะอยูชนบทเพ่ิมขึ้น เพราะมีระเบียบเบี้ยเล้ียงเหมาจายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 4 และ 6 ทําให

แพทยลาออกลดลง สะทอนวาเครือ่งมือที ่ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง สรางไวเม่ือเปน รมว.สาธารณสุข ป 2551 สามารถจงูใจให

แพทยไปอยูในชนบทไดผล สวนที่ชมรมแพทยชนบทระบุวา แพทยทยอยลาออกเพ่ิมขึน้ จากการทีน่าํระบบจายคาตอบแทน

ตามภาระงาน (P4P : Pay for Performance) มาแทนเบีย้เล้ียงเหมาจายนัน้ คือสวนที่แสดงความจํานงในการยายเขาเมืองและ

ลาออกเพ่ิมเตมิ และแสดงใหเหน็วาระบบ P4P จะทําใหแพทย ทันตแพทยหลายคนที่ไมอยากอยูในชนบทอยูแลวตัดสินใจ

งายขึ้น 

        

       “อยางแพทยใชทุนป 2 ขึ้นป 3 รพ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด เดมิแสดงความจาํนงขอยายไป รพ.สุวรรณภูมิ เม่ือวันที่ 20 

ก.พ.56 ก็เปล่ียนใจขอลาออกเม่ือวันที่ 27 มี.ค.56 รวมทั้ง พญ.สุกัญญา สิงหตระกูล แพทยเฉพาะทางสาขาเวชศาสตรฟนฟู 

ประจาํโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช (รพร.) ทาบอ จ.หนองคาย ก็ย่ืนใบแสดงความจํานงขอลาออกทันทใีนวันที่ 29 มี.ค.ที่

ผานมา โดยระบเุหตผุลในหนงัสือขอลาออกวา ไมสามารถยอมรับเงื่อนไขการลดเบี้ยเล้ียงเหมาจายและการใช P4P มา

ทดแทนได และนโยบายของกระทรวง ทาํใหเกิดความรูสกึไมมัน่ใจในอาชีพขาราชการ” ประธานชมรมแพทยชนบทกลาว 

        

       นพ.เกรียงศักดิ์กลาวอีกวา แพทย ชนบทกําลังจะทยอยลาออก และไมกลับมาทาํงานในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

เพ่ิมขึน้อยางแนนอน หาก นพ.ประดิษฐแนจริง กลาแสดงความรับผิดชอบเหมือนประธานาธิบดเีกาหลีใตหรือไม ที่แขวน

คอตายภายหลังพนตาํแหนงไป เม่ือพบวานโยบายที่ทํานั้นทําใหประเทศชาติและประชาชนเสียหายอยางไร และขณะนี ้นพ.

ประดษิฐยังมีการใชอํานาจรัฐมาขมขูเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แสดงใหเหน็ชัดวา นพ.ประดษิฐ กําลังใช

อํานาจเผดจ็การ ปกปดซอนเรนขอมูล ไมกลาใหมีการเสนอขอมูลตอสาธารณะอยางเปดเผย 

        

 



      ดาน นพ.อารกัษ วงศวรชาต ิผอ.รพ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช อดีตประธานชมรมแพทยชนบท กลาววา แพทยชนบท

ยืนยันวาจะนดัชุมนุมใหญอีกครั้งใน เม.ย.นี้แน โดยจะมีภาคประชาชนมาเขารวมชุมนุมดวย ซ่ึงจะมีการหารือวาจะนัด

ชุมนุมกันวันใดในชวงตน เม.ย.นี ้พรอมทั้งยังเตรียมที่จะย่ืนหนังสือรองเรียนเพ่ือขอความเปนธรรมไปยังคณะ กรรมาธิการ

มนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา ในเร็วๆ นี้ดวย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอาใจ อสม.! สธ.ผุดบัตรเดบิต แจกซือ้สินคาตอบแทนการทํางาน 

 

 

ภาพประกอบขาวเทานัน้ 
 

 

       สธ.ผุดบัตรซื้อสินคาให อสม.ตอบแทนการทํางานสรางเสริมสุขภาพ เผยมีภาคเอกชนหนุนสิทธพิิเศษ ลด แลก แจก 

แถม ยันไมกอหนี้ เพราะสินคาเปนของในชีวิตประจําวัน ซือ้หรือไมก็ได เลง็ขยายผลกลุม ขรก.กระทรวงฯ 

              นพ.ชลนาน ศรแีกว รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กลาววา การดแูลสุขภาพประชาชนโดย

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เปนภาระงานที่สําคัญ ที่ผานมา สธ.ก็พยายามดแูลสวัสดกิาร อสม.มาโดย

ตลอด ซ่ึงขณะนี้มีภาคเอกชนบางสวนเขามาสนับสนุนการใหสวัสดิการ อสม.แลว โดยจะ จัดทําบัตรซ้ือสินคาใหแก อสม. 

ซ่ึงมีลักษณะคลายบัตรเดบติ โดยจะมีวงเงนิอยูในบัตรเพ่ือนําไปใชซ้ือสินคาหรือเปนสวนลดสินคาที่รวม สนับสนุนตาม

หลักเกณฑกตกิาทีก่าํหนดไว เพ่ืออํานวยความสะดวกและเปนสิทธิพิเศษใหกับ อสม. เปนขวัญกําลังใจในการทาํงาน และ

ในอนาคตอาจจะพัฒนาไปสูการใสขอมูล อสม.ไวในบัตรหรือใชทาํธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมเติม 

              นพ.ชลนานกลาววา รฐับาลหรอื สธ.ไมตองใชงบประมาณใดๆ ในการทาํบตัรดงักลาว เพราะหนวยงานเอกชนยินดี

ที่จะใหสิทธิพิเศษ ขอเสนอตางๆ ในการใชจายซ้ือสินคา ส่ิงทีภ่าคเอกชนไดตอบแทนคอืการทาํการตลาด โฆษณาสินคา 

หรือกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซ้ือ รวมทั้งใหประชาชนไดทดลองใชสินคา โดยสินคาทีเ่ขารวมสวนใหญจะเปนสินคาที ่อส

ม.ใชในชีวิตประจําวันอยูแลว ไมไดกอหนี้อะไรใหกับ อสม. เพราะหากไมใชบัตรก็ไมถือวาเสียอะไรไป จะใชหรือไมใชก็

ได เพราะไมมคีาใชจาย เพียงแตถา อสม.ตองการใชก็จะเปนสิทธิพิเศษ และอาจจะมีการสะสมแตมเพ่ิม เปนส่ิงทีทุ่กฝายได

ประโยชน โดยที่รัฐบาลไมตองใชงบประมาณในการทําเรื่องดงักลาวแตอยางใด 

              “อสม.เปนผูเสียสละในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน โดยเฉพาะงานสรางเสริมสุขภาพที ่อสม.นําความรูไป

ถายทอดใหกับคนในชุมชนไดอยางตรงประเด็น จึงเปนกลุมคนที่สมควรไดรับสิทธิพิเศษหรือการดแูล ซ่ึงในอนาคตบัตร

ดังกลาวอาจนํามาขยายผลตอในกลุมขาราชการกระทรวงเพ่ิมเติม ดวย ซ่ึงเปนเรื่องที่ดเีพราะหากไมใชบัตรก็ไมไดเสียหาย

อะไร แตถามีไวเม่ือจะใชซ้ือของก็ไดสิทธิประโยชนจากภาคเอกชน” รมช.สาธารณสุขกลาว 

 

 



 

ชาวบานแฉ! รพ.เอกชนขูดคารักษาสิทธิฉุกเฉิน 

ชาวศรีสะเกษรอง รพ.เอกชนเรียกเก็บเงนิคารักษาลกูสาว 1.3 หม่ืนบาท แมจะเปนเหตุเจบ็ปวยฉุกเฉินใกลที่

ไหนไปทีน่ัน่ รักษาฟรีไมถามสทิธิ ์แตโรงพยาบาลก็ไมยอมรักษาถาไมจาย จนตองไปกูเงินนอกระบบมาจาย 

เผยดูแลไมถึงสี่ชั่วโมงแลวสงตอไป รพ.เดก็ ชี้ผานไปกวาปยังไมไดรับเงินคนื จนเปนหนีน้อกระบบ 

        

       นายสงคราม ไชยสตัย ชาวศรีสะเกษ เปดเผยวา ตนไมไดรบัความเปนธรรมจากโรงพยาบาลเอกชน โดยเมื่อวันท่ี 5 

เม.ย. 2555 ลูกสาวของตนท่ีมีอายุเพียง 1 ขวบ มีอาการชัก ซึ่งโรงพยาบาลท่ีอยูใกลท่ีสุดคือ รพ.เซน็ทรัลเยเนอรัล ซึ่ง

แพทยวินิจฉัยวาเปนเหตุฉุกเฉิน กอนจะทําการรักษา พยาบาลถามวาใชสิทธิ์อะไรและบอกวาแมจะเปนเหตุฉุกเฉินก็ตอง

จายเงินคา รักษากอน หลังจากน้ันเมื่อเบิกเงินคืนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.)ได ก็จะนํามาคืนให 

ตอนน้ันกต็องยอมเพราะเปนความเปนความตาย หาเงินมาจายคารักษากวา 13,000 บาท หลังจากรักษาอาการเบ้ืองตน

ที่โรงพยาบาลเอกชนดังกลาวเพียงแค 3-4 ชั่วโมงเทาน้ัน จากน้ันก็สงตอไปท่ีโรงพยาบาลเดก็ทันที เมื่อไปถงึโรงพยาบาล

เด็กลูกสาวตนตองนอนรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลกวา 20 วัน 

        

       “รัฐบาลมนีโยบายเจบ็ปวยฉุกเฉิน มาตรฐานเดยีว บอกไมตองสํารองจาย แตเหตุท่ีเกิดกับลูกสาวเปนเหตุฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลกย็ังมาเรียกคารักษา คนไมมีทางเลือก ความตายอยูตรงหนาเราก็ตองหามาจายใหได รักษา 3-4 ชั่วโมง เรียก

เก็บเงินตั้ง 13,000 บาท ซึง่ผมคดิวาเกนิกวาเหต ุขูดรีดประชาชนมากเกนิไป กต็องสํารองจายไปกอน จนตองกูเงนินอก

ระบบมาจาย ทุกวันน้ียงัเปนหน้ีอยู พยายามติดตามทวงถามรองเรียนไปท่ี รมว.สธ. ทุกวันน้ีก็ยงัไมไดรับเงินคืน ผมควรจะ

ไดเงินคืนตามสิทธ ิสําหรับคนอ่ืนเงินอาจไมเยอะ แตสําหรับพวกเรามันเปนเงินกอนใหญมาก ทุกวันน้ีลูกสาวผมกเ็สียชวีติ

ไปแลว แตก็ยังไมไดรับความยตุิธรรมคืนมา” นายสงครามกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สธ.เสนอสอนวัยรุนมีเซก็ซปลอดภัย รูจักคุมกาํเนิดชี้หามอยางเดยีวไมไดผล 

“หมอประดษิฐ” ยํ้าปญหาการตั้งครรภในวัยรุนเวลานี ้สะทอนชดัหามมีเพศสัมพันธอยางเดียวไมไดผล เสนอใช

วิธีสอนใหรูการมีเพศสัมพนัธที่ปลอดภัยรวมดวย เล็งเพิ่มแผนการเขาถึงวิธีการคุมกําเนิด เชน การใชถุงยาง

อนามัย ชี้โอกาสสําเร็จจะตองไดรับการยอมรับจากสังคมวาเพศสัมพันธเปนเร่ืองปกต ิมีโอกาสเกิดได และการ

เขาถึงการคุมกําเนิดไมไดเปนการสงเสริมใหวัยรุนมีเพศสัมพันธมาก ขึ้น 

              นายแพทยประดิษฐ สินธวณรงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ใหสัมภาษณภายหลังประชุม

คณะกรรมการพัฒนาอนามยัเจริญพันธุแหงชาต ิคร้ังท่ี 1/2556 วา ในท่ีประชุมไดหารือในเร่ืองแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน หากสามารถสอนเด็กไมใหมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรถือเปนการปองกันท่ีได ผลดีท่ีสุดจะทําใหปญหาหมดไป แต

ขณะน้ีมีปจจยัอ่ืนๆ หลายประการเขามาเกี่ยวของ เชน ดานครอบครัว และบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เปนตน ดัง น้ัน 

ยุทธศาสตรท่ีจะดาํเนินการตอไปคือการใหวัยรุนเขาถึงวิธีคมุกําเนิดเพ่ือ ปองกนัการตัง้ครรภ รวมท้ังเปนการปองกนัโรค

จากเพศสัมพันธ ซึ่งไมใชการสนับสนุนใหเด็กมีเพศสัมพันธ แตจะชวยปองกันปญหาได ขณะเดียวกันจะตองสรางความ

เขาใจและการยอมรับของสังคมเร่ืองเพศสัมพันธ กอน ส่ิงท่ีจะทําตอไปคือการสงเสริมความรูในการคมุกาํเนิด และ

สนับสนุนอุปกรณปองกัน เชื่อวาในระยะส้ันอาจจะลดไดทันที และในระยะยาวก็จะสามารถใชกลยุทธทางการศกึษาท่ีจะ

เขาไปทําใหเกดิความเขา ใจตอไปได 

              “การวางยุทธศาสตรปองกันการตั้งครรภตองทําใหสังคมเขาใจวา ส่ิงท่ีรัฐบาลกําลังจะทําไมใชเปนการไป

สนับสนุนวฒันธรรมท่ีไมด ีแตเปนวิธีการแกปญหาเบ้ืองตนท่ีสามารถทําได ทันที โดย การสงเสริมการใชถงุยางอนามัย ไป

พรอมๆ กับหามาตรการเพ่ือใหเยาวชนมีภูมิคุมกันของชีวติ มีเพศสัมพันธในเวลาอันควร หลีกเล่ียงการมเีพศสัมพันธท่ีไม

ปลอดภัย เปนตน” นายแพทยประดิษฐกลาว 

              นายแพทยประดษิฐกลาวตอวา สําหรับแนวทางวธิดีาํเนินการปองกนัปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน ท่ีประชุมได

เสนอตั้งคณะทํางาน จากภาคเอกชนและองคกรตางๆ บูรณาการการทํางาน ระดมความคดิเห็นหาชองทางการส่ือสาร แก

ประชาชนใน 2 ประเดน็หลักเพ่ือสรางกระแสสังคมใหเกิดความเขาใจและการยอมรับในเร่ืองของ การมีเพศสัมพันธใน

วัยรุน เน่ืองจากเปนเร่ืองท่ีสังคมไทยยังไมเปดกวางและยอมรับเร่ืองเพศสัมพันธ กอนวัยอันควร ซึ่งหากสังคมยอมรับและ

รวมมือกัน ภาครัฐกจ็ะสามารถดาํเนินการตอไปได และยุทธศาสตรการเขาถงึการคุมกาํเนิดอยางไดผลและปลอดภัยควบคู

กบัการสอน การหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพันธ โดยมอบหมายใหกรมอนามยัพัฒนาชองทางบริการเพ่ือใหวัยรุนเขาถึงไดงาย 

ขึ้น อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมยังไดหารือกรณีหากมีการตั้งครรภแลวจะใหการชวยเหลืออยางไร ซึ่งเร่ืองดังกลาว สธ.จะ

ทํางานรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) และภาคีเครือขาย 

 



 

 

'รง.วัคซีนไขหวัด'สรางชา!ใคร(จะ)'เปน-ตาย' 

'โรงงานวัคซีนไขหวัด'สรางชา! ใคร(จะ)เปน...ใคร(จะ)ตาย : ทีมขาวสาธารณสุขรายงาน  

           “คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจ็จริงของคณะกรรมการบรหิารองคการเภสัชกรรม(อภ.)ที ่ดําเนินการตรวจสอบเรื่อง

การกอสรางโรงงานวัคซีนไขหวัดใหญ ไขหวัดนก สรปุรายงานมา 3 หนา และระบุในตอนทายแบบคลุมเครือวา ผอ.อภ.ใน

ฐานะผูบรหิารตองรบัผิดชอบ แตผมคิดวาไมมีความยุติธรรม เพราะไมมีที่มาที่ไปในการดาํเนนิการ จึงตองรองดีเอสไอให

เขามาตรวจสอบเรื่องนีใ้หมีความชัดเจน” นพ.ประดษิฐ สินธวณรงค รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ใหเหตุผล

ถึงการมอบหมายใหนายกมล บนัไดเพชร เลขานกุาร รมว.สาธารณสุข ย่ืนเรื่องตอกรมสอบสวนคดพิีเศษ 

           ประเด็นที่ย่ืนใหมีการตรวจสอบอภ.มี 2 เรื่องหลัก คือ 1.การกอสรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก ที ่ต.

ทบักวาง อ.แกงคอย จ.สระบุรี วงเงิน 1.4 พันลานบาท มีความลาชาโดยมีกําหนดกอสรางตั้งแตกันยายน 2552 ส้ินสุด 

มกราคม 2556 แตจนขณะนี้ยังสรางไมเสร็จ และ 2.การส่ังซ้ือวัตถุดบิผลิตยาพาราเซตามอล ที่ถูกติงวาไมมีคุณภาพ 

           สําหรับเรื่องกอสรางโรงงานวัคซีนไขหวัดใหญไขหวัดนก มีขอสงสัยที่ตั้งโดยฝายการเมือง คือ จางบริษทักอสราง

อาคาร 2 แหงคนละบริษทัทั้งที่อยูในพ้ืนทีเ่ดียวกัน คือ สัญญาที่ 1 กอสรางอาคารผลิต อาคารบรรจุ อาคารประกันคุณภาพ

และอาคารสัตวทดลอง วงเงนิ 321 ลานบาท และสัญญาที ่2 กอสรางสวนที่ 2 อาคารระบบสนบัสนนุกลาง วงเงนิ 

106,786,000 บาท และจางบรษิทัออกแบบกอสรางโครงการเดยีว 4 บริษทั ทํา 4 สัญญา วงเงนิ 9 ลานกวาบาท 

           ทวา ในการพิจารณาแบบกอสรางใหม มีการแกไขสัญญากอสราง เนือ่งจากแกไขฐานราก จากเปนฐานแผเปนแบบ

ฐานตอก ยกระดบัอาคารใหสูงขึน้ เพ่ิมวงเงิน ขยายระยะเวลาการกอสราง รวมถึงแกไขกระบวนการผลิต จากผลิตวัคซีน

ชนิดเช้ือตาย เปนการผลิตวัคซีนชนิดเช้ือตายและเช้ือเปน จนขณะนีก้ารกอสรางจึงยังไมเสร็จ และตองหยุดชะงักเนื่องจาก

ไมสามารถตกลงคาใชจายในสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการ เปล่ียนแปลงแบบกับบริษทัรบักอสรางได และครม.ยังไมอนมุตัิ

งบประมาณที่เพ่ิมขึน้อีก 45 ลานบาท 

           นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม(ผอ.อภ.) ใหเหตุผลสวนหนึง่ของความลาชาวา เกิดจากการ

ทบทวนแบบตามสัญญาจางของบริษทัที่สรางโรงงานวัคซีนเพ่ือใหได มาตรฐานความปลอดภัย ขององคการอนามัยโลก 

หลังทบทวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุร ีเปนทีป่รึกษาไดคํานวณคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงแบบไมเกิน 45 

ลานบาท ซ่ึงทางบริษทัรับเหมาตอรองไว 59 ลานบาท ในสัปดาหหนาจะทําหนังสือยืนยันกับบรษิทัอีกครั้งวา หากไม



ดาํเนนิการจะยกเลิกสัญญา 

           ยอนหลังที่มาของโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญไขหวัดนก ไดรับการอนุมัติงบประมาณในการกอสราง 1,400 ลาน

บาทในยุคของครม.ขิงแกที่มี นพ.มงคล ณ สงขลา เปนรมว.สาธารณสุข และนพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธาน

บอรดอภ.  โดยมีการอนุมัติใหใชผลิตวัคซีนชนิดเช้ือตาย ตอมาผูเช่ียวชาญองคการอนามัยโลก หรือฮู(WHO)ใหคําแนะนํา

อภ.วาควรสรางโรงงานใหผลิตไดทั้งวัคซีนชนดิเช้ือ ตายและเช้ือเปนที่สามารถผลิตไดครั้งละมากกวาชนิดเช้ือตาย จงึอาจ

เปนเพราะเหตุนีท้ี่ทําใหอภ.มีการปรับโครงการกอสรางนี้ใหสามารถ ผลิตไดทั้งวัคซีนชนิดเช้ือเปนและเช้ือตายภายใน

โรงงานผลิตเดียวกัน ทําใหตองมีการเปล่ียนแปลงแบบจากเดิมและขอใชเงินเพ่ิมขึ้น  

           ทั้งนี้ การกอสรางมีการวางศิลาฤกษเม่ือป 2552 ในสมัยที่นายวิทยา แกวภราดัย เปนรมว.สาธารณสุข นพ.วิทิต อรรถ

เวชกุล เปนผอ.อภ. และนพ.วิชัยยังคงเปนประธานบอรดอภ. จึงอาจกลาวไดวาในชวงการดําเนินกระบวนการกอสรางกอนที่

ทกุอยางจะหยุด ชะงัก ตั้งแตป 2552-ตนป 2555 เปนชวงเวลาที่นพ.วิชัยเปนประธานบอรดมาโดยตลอด เนือ่งจากนพ.วิชัย

เพ่ิงพนจากตําแหนงเม่ือกุมภาพันธ 2555 มี นพ.สมศักดิ์ อังคะสุวพลา อดตีอธิบดกีรมอนามัย มารบัไมตอและเปล่ียนมือมา

เปน นพ.พิพัฒน ย่ิงเสรี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในเดือนธันวาคม 2555 

           นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบอรดอภ. อธิบายวา เรื่องเทคโนโลยีเช้ือเปน เช้ือตาย ไมไดเปนตัวแปรที่ทําใหเกิด

ความลาชา เพราะเปนการวางแผนเพ่ือใหโรงงานมีศักยภาพผลิตไดทั้งสองแบบตัง้แตแรก โดยเช้ือเปนใชในภาวะฉุกเฉินที่

เกิดการระบาดของโรค และเช้ือตายใชในภาวะปกติ แตปญหาที่ทําใหเกิดความลาชาเปนเรื่องของเหตุสุดวิสัย ขอจํากัดของ

ความรูดานเทคโนโลยีในการกอสราง และปญหาดานการกอสราง เชน กอนการกอสรางแมจะมีการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือเขียน

แบบแลว แตเม่ือกอสรางพบช้ันหนิใตดนิไมเทากันเพราะเปนที่ชายเขา แมจะมีการตอกเสาส่ีมุมเพ่ือประเมินดานวิศวกรรม

แลว จงึตองออกแบบฐานใหม หรือความกังวลเรื่องน้ําหลาก ที่ตองเขียนแบบใหมเพ่ือปองกันทุกขัน้ตอนเปนการทําอยาง

โปรงใสสามารถตรวจ สอบได 

           ประจวบเหมาะที่การดําเนนิการเรื่องนีข้องฝายการเมืองเกิดขึ้นในจังหวะที ่ชมรมแพทยชนบทกําลังเดนิเกมขบัไล

นพ.ประดษิฐ พนจากตาํแหนง รมว.สาธารณสุข จากความไมพอใจเรื่องการปรับวิธีการจายคาตอบแทนสวนที่เปนเบี้ยเล้ียง 

เหมาจายรายหัวหรือเบี้ยกันดาร สงผลใหบคุลากรทางการแพทยโดยเฉพาะแพทยโรงพยาบาลชุมชน(รพช.)ที่อาจเรียก วา

เปนฐานทีม่ั่นของแพทยชนบท ในสวนรพช.พ้ืนที่ปกติและพ้ืนที่เมืองไดรับเบี้ยกันดารลดลง ทาํใหเกิดคาํถามวานีเ่ปนการ 

“เอาคนื” จากฝายการเมือง เพราะเปนที่ทราบดีวา นพ.วิชัย เปนพ่ีใหญแพทยชนบท ขนาดทีห่ลายฝายกลาวอางวาเปนกุนซือ 

ในหลายเรือ่งของแพทยชนบท สวนนพ.วิทิต ก็มกีารถูกกลาวหาวาเปนพวกเชนกัน 

           “ไมไดเปนการเอาคืน เพราะเรื่องนีเ้มีการตรวจสอบมานานแลว เพียงแตขั้นตอนการดําเนินการสุกงอมชวงนี้พอดี ผม

ยังแลปกใจวาทําไมมีการโยงกับเรื่องคาตอบแทน ถาเห็นวาเรื่องการกอสรางโรงงานมีความผิดปกต ิก็ควรดีใจที่มีการทาํให

ขอมูลกระจางขึ้น ใครผดิก็วาผิด ทําไมถึงเดือดรอนเรื่องนี้ เดือดรอนแทนใคร และไดแจงผอ.อภ.แลววาใหทาํงานตามปกต ิ

และใหความรวมมือตามกฎหมาย สุดทายเรื่องจะออกมาใหทุกคนทราบวาเรื่องนี้มีกระบวนการการขั้นตอนมาอยาง ไรและ

เกิดอะไรขึน้ ถามีการทําผิดพลาดเกิดขึ้นก็ตองมีใครรับผิดชอบ” นพ.ประดิษฐกลาว 

           นพ.ประดษิฐ บอกอีกวา  ปญหาโรงงานวัคซีนอยูทีเ่รื่องเทคนิค คอืมีการยกระดบัมาตรฐานโรงงานจากมาตรฐาน

ความปลอดภัยระดบั 2 ใหสูงขึ้นเปนระดับ 2 + ถามวาจําเปนหรือไมที่ตองมีการทําเชนนี ้ในเม่ือตองการผลิตสําหรับปองกัน

ไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไมตองผลิตจํานวนมาก มาตรฐานระดับ 2 ก็เพียงพอ เพราะระดบั 2+ ใชในกรณีเกิดการระบาดโรค

มากเปนการผลิตชนิดเช้ือเปนซ่ึงตองใชไขไกใน การผลิต 1 ฟองตอ 1 โดส ถาโรคระบาดทันที่จะใชไขไก 30 ฟอง หามาได



ทันทหีรือไม นี่คอืคําถามที่ผมถามในวันนี ้วาที่สรางมีการคิดหรือไมวาไขไกเวลามีการระบาดของโรคจะหามาไดทนัท ี

หรอืไม นาํมาจากไหน เพราะตอนไขหวัดใหญ 2009 ฮูพูดชัดวาไขไกกลายเปนอาวุธยุทธศาสตรและหามสงออก 

           จึงตัง้คําถามวาคิดไดไงวาจะมีไขไก 30 ลานฟองมาใชในการผลิต จึงจะมีการสรางโรงงานวัคซีนรองรบัการระบาด

และไขที่นํามาใชตองเปนไข สะอาดบริสุทธ์ิ(clean Egg) สงมามากไมไดจะเกิดการกระฉอกเสียอีก และเครื่องจักรพรอม

ขยายการผลิตเปนระดบัใหญขึน้หรือไม ถาไมไดซ้ือทําไม ขยายโรงงานทําไมและเทคโนโลยีการผลิตชนิดเช้ือเปนมีแลว

หรอืไม เทาทีท่ราบตอนนี้ยังอยูในขั้นตอนการศึกษาวิจัยระยะที่ 2 กวาที่จะมีการดําเนินการระยะที่ 3 คอืทดลองในคนหมู

มากตองใชเวลาอีก 5 ปถาผลพบวาไมประสบความสําเร็จ แตมีการยกระดับโรงงานรองรบัแลวจะไดประโยชนอะไร จะไป

ทําทําไมเม่ือผลการทดลองยังไมเสร็จ ขณะนี้กําลังหาทางออกใหอยูดวยการถามไปยังฮู ซ่ึงจะมีการตอบมาอยางเปนทางการ 

           เสร็จศึกครั้งนี้ จะไดรูวาใครจะเปน ใครจะตาย ใครจะอยู ใครจะไป หากผลการตรวจสอบพบวามีผูกระทําผิด หรือจบ

ลงดวยการอยูทั้งคูหากทายที่สุดผลการตรวจสอบออกมาวา ไมมอีะไรในกอไผ 

           แตอยางนอยก็เกิดประโยชนตอประชาชนทีจ่ะไดรับรูขอเท็จจริงทีเ่กิดขึ้น กับโครงการกอสรางภาครัฐที่ใชเงนิภาษี

ของคนไทย  

............................... 

(หมายเหต ุ: 'โรงงานวัคซีนไขหวัด'สรางชา! ใคร(จะ)เปน...ใคร(จะ)ตาย : ทมีขาวสาธารณสุขรายงาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คมชัดลึกจัดถกP4P...จายเพื่อใคร? 

คมชัดลึกจัดถกP4P...จายเพ่ือใคร?  

              การรวมตัวเรียกรองของกลุมแพทยชนบทที่เดนิหนาขับไล นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค รมว.สาธารณสุข กรณีจะ

เปลี่ยนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายของแพทยชนบทเปนระบบ P4P (Pay for Performance) โดยการพิจารณาจากจาํนวนงานทีท่าํในแต

ละวันดวยการจดแตมโดยไมสนวา หมอคนนัน้จะอยูในพ้ืนที่ไหน 

 

              "คม ชัด ลึก" จัดเสวนาตอน P4P...จายเพ่ือใคร ? นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทยชนบท กลาว

วา เราไดรับความกระทบกระเทือนจิตใจกรณีรัฐมนตรีพูดวาแพทยชนบทไมมีน้ําใจ อยากเรยีนวา ตลอดชีวิตของทาน

รัฐมนตรีไมเคยเปนแพทยชนบท จึงไมรูวาการทํางานของแพทยชนบทเปนอยางไร วันนี้กําลังจะเกิดการยึดอํานาจแบบ

เบ็ดเสร็จหลายอยางในกระทรวงสาธารณสุข อยากช้ีแจงวา วัตถุประสงคของการจายเบี้ยเล้ียงเหมาจาย เพ่ือตองการกระจาย

บุคลากรแพทยใหลงไปทํางานในพ้ืนที่ชนบท แตเม่ือคณุมาเปล่ียนแปลงแลวจะมีแพทยคนไหนไปอยูในชนบท สวนการที่

ผูใหญในกระทรวงออกมาพูดวา เงินเบี้ยเล้ียงเหมาจายยังคงเหมือนเดิม ยืนยันวาไมจริง เพราะหากดกูนัตามจรงิจะพบวา 

บางพ้ืนที่ถูกยกเลิกไปเลย 

 

              ดร.ธงชัย วชิรโรจนไพศาล คณะทนัตแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา อยากช้ีแจงวา หลักการที่ไทย

กําลังจะใชไมใช P4S แตเปน Pay for Service มากกวา คือรับคนไขมากแคไหนไดเงินมากเทานั้น สวนตัวมองวา ระบบนีท้ํา

ใหคณุภาพของแพทยในการรักษาคนไขต่ําลง เพราะระบบนี้ทําใหแพทยเปนเหมือนหุนยนตในโรงงานที่เรงผลิตสินคา 

เนื่องจากระบบไปบงัคบัใหหมอตองทําแตมเยอะๆ ถึงไดเงินตามจาํนวนงาน ซ่ึงอาจทําใหแพทยตองเรงตรวจคนไขใหไวขึ้น 

เพ่ือจะทําแตม ทั้งนี ้มองวาหากระบบนีใ้ชไปนานๆ โรงพยาบาลใดที่มีระบบสงเสริมปองกันคนไขดีๆ จะถูกลงโทษ เพราะ

ไมไดแตม อีกทั้งอาจเกิดระบบการเล้ียงไขผูปวยเพ่ือรักษาอาการตอไปโดยหวังใหได แตม 

              นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาววา การกําหนดผลงานของแพทยแตละบคุคลอาจเปน 



สวนหนึ่งในการพิจารณา แตเรามีระบบที่เปนตัววัดในการพิจารณาอีก ดังนั้นขอใหม่ันใจส่ิงที่เราคิดในวันนี้เปนส่ิงที่ดทีี่สุด

ในการแกปญหา ทั้งในปจจุบนัและอนาคต สวนที่มองวา จํานวนงานที่หมอบันทึกอาจจะไมตรงกับความจริงนัน้ เรื่องนี้ไม

ตองหวงเพราะเรามีระบบตรวจสอบที่รัดกุม สวนกรณีที่มองวา แพทยอาจเรงตรวจใหไดคนไขเยอะๆ เพ่ือจะไดเงินมากนัน้ 

เรื่องนี้ไมหวง เพราะเช่ือในจรรยาบรรณของแพทยทุกคน อยางไรก็ตาม ยืนยันวา เบีย้เล้ียงเหมาจายยังคงอยู  ขอใหคณุหมอ

ไมตองหวงทุกอยางยังเหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เล็งผุดบัตรเดบิตอสม.มอบสิทธพิเิศษ รมช.สธ.ดูแลสวัสดิการ 
 
นพ.ชล นาน ศรแีกว รมช.สาธารณสขุ (สธ.) กลาววา การดูแลสุขภาพประชาชนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสขุ (อสม.) เปนภาระงานทีส่าํคญั โดย สธ.เห็นความสาํคญัของอสม. และพยายาม
ดูแลสวัสดกิารของอสม.มาโดยตลอด ซึ่งขณะน้ีมีความรวมมอืจากภาคเอกชนบางสวนเขามา
สนับสนุนในเรือ่งการให สวัสดิการ อสม. โดยจะจดัทําบัตรซื้อสินคาใหแก อสม. โดยบัตร
ดังกลาวมีลักษณะคลายกบั บัตรเดบิต ซึ่งจะมีวงเงินอยูในบัตรเพื่อนําไปใชซือ้สินคาหรือเปน
สวนลดสินคาที ่เขารวมการสนับสนุนตามหลักเกณฑกตกิาที่กําหนดไว เพือ่อาํนวยความสะดวก
ใหกับ อสม. และถอืเปนสิทธิพิเศษสําหรับ อสม. เพือ่เปนขวัญกาํลงัใจในการทาํงาน และใน
อนาคตอาจจะพัฒนาไปสูการใสขอมูลอสม.ไวในบัตรหรือใชทําธุรกรรมทางการ เงินใดๆ 
เพิ่มเติมได 
 
นพ.ชลนานกลาววา บัตรดังกลาวหนวยงานเอกชนยินดีจะใหสิทธพิิเศษ ในการใชจายซื้อสินคา 
สิ่งที่ภาคเอกชนไดตอบแทนคือการทําการตลาด โดยสินคาที่เขารวมสวนใหญ อสม.ตองใชใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งไมไดกอหน้ีอะไรใหกับอสม. จะใชหรือไมใชก็ได เพราะไมมีคาใชจายใดๆ 
ทั้งสิ้น เพียงแตถา อสม.ตองการใชก็จะเปนสทิธิพิเศษ เปนสิ่งที่ทุกฝายไดประโยชน โดยที่
รัฐบาลไมตองใชงบประมาณในการทําเรื่องดังกลาวแตอยางใด 
 
"อสม.ถอืวาเปนผูเสยีสละในการดแูลสขุภาพของคนในชมุชน โดยเฉพาะงานสรางเสรมิสขุภาพ
ที่ อสม.นําความรูไปถายทอดใหกับคนในชุมชนไดอยางตรงประเด็น จึงถือเปนกลุมคนทีส่มควร
ไดรับสิทธิพิเศษหรอืการดูแล ซึ่งในอนาคตบัตรดังกลาวอาจนํามาขยายผลตอในกลุมขาราชการ
กระทรวงเพิม่เตมิ ดวย ซึ่งเปนเรื่องที่ดี เพราะหากไมใชบัตรก็ไมไดเสียหายอะไร แตถามีไวเมื่อ
จะใชซื้อของก็ไดสทิธิประโยชนจากภาคเอกชนเทาน้ันเอง" นพ.ชลนานกลาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รองสํารองจายฉุกเฉินนับปไมไดคืน 
     นาย สงคราม ไชยสตัย ชาว จ.ศรสีะเกษ เปดเผยวา ไดรับความไมเปนธรรมในการเขารับ
การรกัษาใน ร.พ.เอกชนแหงหน่ึง ใน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 55 ขณะน้ันลูกสาวมีอายุ 1 
ขวบ เกิดอาการชัก จึงรีบนําตัวไปร.พ.ที่ใกลที่สุด โดยแพทยวินิจฉัยวาเปนเหตุฉุกเฉิน แตกอน
จะรักษาพยาบาลไดถามวา ใชสิทธิ์อะไร และบอกวาแมจะเปนเหตุฉุกเฉินแตก็ตองจายเงินคา
รักษากอน เมื่อเบิกเงินคืนจากสปสช.ได กจ็ะนํามาคนืให ขณะน้ันตนไมมทีางเลอืกตองหาเงิน
มาจายคารกัษากวา 13,000 บาท แตรักษาอาการเบื้องตนที่ร.พ.เอกชนดงักลาวเพยีงแค 3-4 
ชั่วโมง ก็ถกูสงตัวตอไปทีร่.พ.เดก็ทนัท ีและนอนรกัษาตวักวา 20 วัน 
 
    "แมรัฐบาลจะมีนโยบายเจ็บปวยฉุกเฉินมาตรฐานเดียว บอกวาไมตองสํารองจาย แตร.พ.ก็ยัง
มาเรียกคารักษากับผูปวย ซึ่งไมมีทางเลือก ตองกูเงินนอกระบบมาสํารองจายไปกอน สําหรับ
ครอบครวัผมมนัเปนเงินกอนใหญ จนถึงปจจุบันผานไปเกือบป ก็ยังไมไดเงินดังกลาวคืน ทุก
วันน้ีลูกสาวเสียชีวิตไปแลว แตก็ยังไมไดรับความยุติธรรมคืนมา" นายสงครามกลาว 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คัดกรองดาวนซินโดรม เคร่ืองแรกลดแทง-จายถูก 
 
รายงานพเิศษ 
 

กระทรวง วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีโดยศนูยความเปนเลศิ
ดานชวีวิทยาศาสตร (TCELS) 
เปดตัวเครื่องตรวจคัดกรองดาวนซิน
โดรมฝมือนักวิจัยไทยเครือ่งแรกของ
ประเทศ เผยสามารถชวยหญิง
ตั้งครรภลดเสี่ยงแทงบุตร ได 8 แสน

คนตอป เพราะไมตองเจาะตรวจนํ้าคร่ํา และคาตรวจถูกกวาเดิม 
 
 นาย วรวัจน เอือ้อภิญญกลุ รมว.วิทยา ศาสตรและเทคโนโลย ีบอกวา ความสาํเรจ็ใน
การพัฒนาเครื่องตรวจคัดกรองดาวนซินโดรมของทารกในครรภเพื่อลด ความเสีย่ง การแทงบตุร
ในครัง้น้ีนายนิด ีเน่ืองจากในแต ละปจะมีหญิงตั้งครรภจํานวนมากถึง 800,000 คน  
 
 นายนเรศ ดํารงชัย ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร บอกวา TCELS 
ไดลงนามความรวมมือกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหิดล และศนูย
เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิ(NECTEC) ดาํเนินโครงการการพฒันา
ระบบตรวจวินิจฉัย เพื่อคดักรองการเกิดดาวนซินโดรมของทารกในครรภ เมือ่วันที่ 16 มี.ค. ที่
ผานมา  
 
 โดย NECTEC ไดพัฒนาเครื่องตรวจคัดกรองดาวนซินโดรมของทารกในครรภ หรือ
เครื่องเอสพอีารแบบภาพ ถือเปนเครื่องแรกของประเทศไทยทีส่ามารถตรวจวัดสารตัวอยาง
พรอมกันสูงสดุ ไดถึง 8 ตวัอยาง จากเดิมที่ตรวจไดครั้งละ 1 ตัวอยางเทาน้ัน การพัฒนาครั้งน้ี 
เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองซึ่งมีตัวอยางที่มีจํานวนมาก อีกทั้งคาใชจายในการตรวจแตละครั้ง
แตเดิมจะอยูที่ประมาณ 2,000 บาท แตดวยเทคโนโลยีใหมน้ี จะมีคาตรวจลดลงถึง 50 เปอร 
เซน็ต สําหรับชุดทดสอบที่จะใชกับเครื่องดังกลาวน้ัน ผูรวมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลกําลัง
พฒันาและจะสามารถนํามาใชไดในในปหนา  
 นพ.วีรยุทธ ประพันธพจน หัวหนาศูนย วิจัยพันธุศาสตรการแพทย สถาบันราชานุกูล 
กรมสุขภาพจิต อธิบายวา ปจจุบันกลุมอาการดาวนซินโดรมใชวิธีเจาะนํ้าคร่ําเพื่อตรวจ
โครโมโซมซึง่ วิธีการน้ีเสี่ยงตอการแทงบุตรจึงนิยมทําเฉพาะหญิงตั้งครรภกลุมเสี่ยงคือ อาย ุ35 
ปข้ึนไป แตหญิงตั้งครรภที่มีอายุต่ํากวา 35 ป ก็มีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดภาวะดาวนซินโดรมได
เชนกนั ดังนั้นการตรวจคดักรองเพือ่หาความเสี่ยงกอนการเจาะนํ้าคร่ําเพื่อตรวจ โครโมโซม จึง
เปนวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดปญหาการเจาะนํ้าคร่ําฟรีโดยไมจําเปน ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงตอ
ภาวะการแทงบตุรดวย  
 

 



 
จากผลการ ศึกษาพบวา ในแตละปมีหญิงตั้งครรภ จาํนวน 800,000 คน ประมาณ 700,000 คน 
อายตุ่าํกวา 35 ป มีความเสี่ยงที่ทารกในครรภจะเปนดาวนซนิโดรม 1:600 ขณะที่หญิงตั้งครรภ
ที่มีอายุ 35 ปข้ึนไป ซึง่ตองเจาะโครโมโซมน้ัน มจีาํนวน 100,000 คน มคีวามเสีย่ง 1:300 และ
หญิงตั้งครรภที่อายุ 40 ปข้ึนไป มีความเสี่ยง 1:100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภญ.ศรนีวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปดเผยวา ขณะนี้อากาศรอนจัด ในทั่วทุกภาคของประเทศ 

ทําใหน้ําดื่ม น้ําแข็งและไอศกรีม มักเปนผลิตภัณฑยอดนิยมของผูบริโภค โดย อย. มีการเฝาระวัง ความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑเหลานี้อยางตอเนื่องมาตลอด เพราะหากมีการปนเปอนในขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษาที่ไมด ีเช้ือที่

ปนเปอนจะเจริญเติบโตไดเร็ว ซ่ึงเช้ือจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคและมักพบบอยในหนารอน ไดแก เช้ือแซลโมเนลลา วิบริโอ 

อีโคไล และสแตฟฟโลคอคคัสออเรียส เปนตน อันเปนสาเหตุสําคญัที่ทําใหเกิดอาการคล่ืนไส อาเจยีน และโรคอุจจาระรวง 

อย.มีความหวงใยอยางย่ิง 

ภญ.ศรีนวล กลาวตอวา ขอใหผูบริโภคระมัดระวังในการเลือกซ้ือน้ําดื่ม น้ําแข็งและไอศกรีม เปนพิเศษในชวงนี้โดยการ

เลือกซ้ือน้ําดื่ม ควรเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปดสนทิ ไมรั่วซึมหรือมีรอยสกปรก ไมมีรองรอยการเปดใช ลักษณะ

ของน้ําทีบ่รรจุอยูตองใสสะอาด ไมมตีะกอน ไมมีสี กล่ิน รสที่ผิดปกติ สวนน้ําแข็ง หากเปนน้ําแข็งหลอดที่บรรจุถุง ควร

สังเกตรายละเอียดบนฉลากใหครบถวน เชน เครือ่งหมาย อย. พรอมเลขสารบบอาหาร 13 หลัก และขอความวา “น้ําแข็งใช

รับประทานได” ดวยตัวอักษรสีน้ําเงิน สวนน้ําแข็งหลอดทีต่ักแบงขาย ตามรานคา รานอาหารทั่วไป จะเปนน้ําแขง็ที่

จําหนายโดยไมตองมีฉลาก ผูบริโภคควรสังเกตสถานทีเ่ก็บและภาชนะที่บรรจุน้ําแข็งซ่ึงตองถูกลักษณะ ไมมีการใสน้ําแข็ง

ปนกับอาหารประเภทอ่ืน โดยกอนน้ําแข็ง เม่ือสังเกตดวยตาเปลาตองมีความใส สะอาด ปราศจากเศษฝุนละอองปนเปอน 

หากเปนน้ําแข็งซองควรซ้ือมาบรโิภคทั้งกอน โดยนํามาลางน้ํากอนทุบหรือบดแลวนําใสในภาชนะบรรจทุี่สะอาด 

ทั้งนี้ สําหรับไอศกรีม ภาชนะบรรจุตองสะอาดและปดสนทิ ไมฉีกขาด (ไอศกรมีไมรัว่ซึมออกมา) สวนไอศกรีมประเภทตัก

ขาย ตวัไอศกรมีตองไมมสีี กล่ิน รส ผิดปกติ และไมเหลวหรือมีลักษณะเหมือนเคยละลายมาแลว และผูบริโภค ตองดู

สุขลักษณะของผูขายดวย ไมวาจะเปนเรื่องของเล็บมือ การแตงกาย ภาชนะที่ใชใสไอศกรีมก็ตองสะอาดดวย  

รองเลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ขอใหผูบริโภคปองกันตนเองและเพ่ิมความปลอดภัยในการบริโภค น้ําดื่ม น้ําแข็ง และ

ไอศกรีม ในชวงหนารอน โดยเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่มีฉลากแสดงรายละเอียดครบถวน ชัดเจน เชน เครือ่งหมาย อย. พรอม

เลขสารบบอาหาร 13 หลัก วันเดอืนปผลิตหรือวันหมดอายุ ช่ือผลิตภัณฑ ช่ือและที่ตั้งของผูผลิต ตามที่กลาวขางตน ทั้งนี้ 

หาก อย. ตรวจพบผลิตภัณฑที่มีการปนเปอนเช้ือจุลินทรียที่เปนอันตรายตอสุขภาพจะ ดาํเนนิการตามกฎหมายโดยจดัเปน

อาหารผิดมาตรฐาน ระวางโทษปรับไมเกิน 50,000 บาทและจดัเปนอาหารไมบริสุทธ์ิ ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรบั

ไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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